



โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว”

Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster

หลักการและเหตุผล

บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของทุกประเทศทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต้องเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งทั้งในชนบทและเขตเมือง ซึ่งเน้นที่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และคุ้มค่า ประเทศไทยได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการปฏิรูประบบสุขภาพที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพปฐมภูมิ แต่การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ให้บริการการแพทย์ระดับปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพประชาชนมักเป็นระบบเดี่ยว ขาดเครือข่าย ขาดนโยบาย การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงให้ความสำคัญกับบริการสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ได้ระบุไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา 258 ข.ด้านอื่นๆ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน

กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” สำหรับเขตเมือง ทั้งนี้เพื่อให้บริการโรคพื้นฐานแก่ประชาชน ทั้งบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และรับส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ยุ่ยาก ชับซ้อนจากเครือข่ายบริการทุกระดับ สำหรับเขตชนบท ได้เพิ่มบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพิ่มแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไป เติมเต็มบริการให้ประชาชน ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มี หมออนามัย พยาบาล ทันตภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เน้นความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดย “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ มีแพทย์เป็นที่พึ่งในยามเจ็บป่วย ได้รับบริการอย่างรอบด้านทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟันฟู และได้รับบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์ประจำตัวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ทั้งนี้ แผนการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิตของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นฐานการผลิต โดยมีเป้าหมายการผลิตปีละ 600 คน ส่วนแผนระยะสั้นเป็นการเพิ่มศักยภาพโดยการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” หลักสูตร 3-6 เดือน สำหรับแพทย์ที่สนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และเพิ่มศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการอบรมหลักสูตรสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยไว้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

สำหรับในกรุงเทพมหานคร ได้มีการนำร่องดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) แล้วในพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตลาดพร้าวและเขตดอนเมือง โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลรับส่งต่อตามเครือข่ายในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีก 7 เขต และจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตในระยะเวลา 10 ปีตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” รุ่นที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (Staff) สำหรับหน่วยบริการที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกหมอครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 12 ตุลาคม 2561

Module 1 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

Module 2 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561

Module 3 วันที่ 12-14 กันยายน 2561

Module 4 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

ให้ลงทะเบียนมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ผู้เข้าอบรม

แพทย์ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 คน / รุ่น

อัตราค่าลงทะเบียน

รายละเอียด 23,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แพทย์ที่เข้าร่วมโครงการและทีมงานหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสามารถให้บริการในสถานบริการปฐมภูมิได้ตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว
2. มีเครือข่ายสนับสนุนการทำงานปฐมภูมิตามเป้าหมาย